

THÔNG TẤN XÃ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163 /KH-TTX

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thông tin kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)

Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954) là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam; mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Về phương diện quốc tế, Chiến thắng Điện Biên Phủ thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam được bạn bè quốc tế nể trọng, trở thành biểu tượng sáng ngời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra trang sử mới cho nhân loại, góp phần làm thay đổi cục diện thế giới.

Ngày 08/1/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Văn bản số 135-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Căn cứ hướng dẫn trên, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xây dựng Kế hoạch thông tin sự kiện bằng các loại hình: văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa... cung cấp cho các cơ quan báo chí khai thác, sử dụng, đồng thời phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

TTXVN xác định tuyến thông tin về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là tuyến thông tin quan trọng trong năm 2024, nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết quốc tế là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi

ng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- TTXVN huy động tất cả các đơn vị thông tin, các Cơ quan thường trú (CQTT) trong và ngoài nước thực hiện phong phú, đậm nét tuyên thông tin kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thời gian thực hiện: Trong suốt năm 2024, với chủ đề: **“Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”**.

- TTXVN xây dựng Chuyên mục: **“70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”** trên Cổng thông tin vnanet.vn. Các đơn vị báo chí xuất bản lập dòng sự kiện, chuyên trang phù hợp với đặc thù của đơn vị.

II/ NỘI DUNG THÔNG TIN:

- Tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, toàn diện về bối cảnh lịch sử, tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thông tin tuyên truyền những chiến công hiển hách, đề cao những hy sinh cao cả, đóng góp to lớn của quân và dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc nói riêng; tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân 03 nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhân dân ta.

- Những bài học kinh nghiệm quý báu cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng đã có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Thông tin nổi bật về những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thông tin toàn diện về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua. Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Điện Biên; những chuyển biến tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những hình ảnh, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

- Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với triển khai Năm Du lịch Quốc gia 2024 tại Điện Biên và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Thông tin về các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, phát hành các ấn phẩm văn hóa chào mừng kỷ niệm; các hoạt động văn hóa, thể thao trọng điểm chào mừng kỷ niệm; các cuộc

trưng bày, triển lãm thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam và của tỉnh Điện Biên; các cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia, hội thảo chuyên ngành...

- Chú trọng thông tin về các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc, tình đoàn kết quốc tế của 03 nước Đông Dương.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thông tin trong nước:

- **Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập tin Kinh tế phối hợp với B1, B2** chỉ đạo, hướng dẫn CQTTN triển khai thông tin bằng các loại hình theo nội dung được đề cập tại phần II phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ban biên tập tin Trong nước chủ trì, phối hợp với các phóng viên chuyên trách, các đơn vị thông tin, các CQTT liên quan triển khai tin, bài thời sự về các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn: *Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội); Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ; Lễ viếng các Anh hùng, liệt sỹ và thăm các di tích lịch sử; Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Lễ diễu binh, diễu hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên dự kiến vào ngày 07/5/2024.*

Ban biên tập tin Trong nước thực hiện các bài tổng hợp về tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ; trao đổi, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ; đưa tin lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phỏng vấn Đại sứ CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia tại Hà Nội về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, tiến tới Hiệp định Geneve.

Các CQTTN phản ánh hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ; gặp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc. Thông tin các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, báo, tranh ảnh, chiếu phim nhân dịp kỷ niệm.

- **Ban biên tập Ảnh, Trung tâm Truyền hình thông tấn, Trung tâm thông tin Tư liệu và Đồ họa** phối hợp với các CQTTN thực hiện thông tin ảnh, chùm ảnh, chuyên đề, phóng sự ảnh, đồ họa, thông tin truyền hình về các nội dung được đề cập tại mục II phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ban biên tập Ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn lựa chọn, biên tập, đăng phát các slide show ảnh trên bảng thông tin điện tử bên ngoài tòa nhà số 5 Lý Thường Kiệt; biên tập, xây dựng các bộ ảnh chuyên đề/ thời sự liên quan tuyến thông tin này.

- **Báo Tin tức, báo điện tử Vietnamplus, báo Thể thao & Văn hóa:** Cùng với việc khai thác thông tin nguồn, các đơn vị chủ động thực hiện tin, bài, xây

dựng các long-form, megastory, phóng sự ảnh... về chủ đề 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng độc giả của xuất bản phẩm.

- **Báo ảnh Dân tộc và Miền núi** tập trung thông tin đậm nét về đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung, những đổi thay trên chiến trường năm xưa. Thông tin đậm nét về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, thể hiện trên 12 ấn phẩm song ngữ: Việt-Khmer, Việt-Bahnar, Việt-Jrai, Việt-Êđê, Việt-Chăm, Việt-Mông, Việt-K'ho, Việt-M'ông, Việt-Tày, Việt-Xêđăng, Việt-Cotu và Việt-Hoa.

2. Thông tin quốc tế đối nội:

- **Ban biên tập tin Thế giới** chủ trì, chỉ đạo các CQTTNN triển khai thông tin về các nội dung được đề cập tại phần II phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, các CQTT tại Paris, Algiers, Viêng Chăn, Phnom Penh... thông tin đậm nét về các hoạt động kỷ niệm tại địa bàn;

- Tăng cường phỏng vấn quan chức, chuyên gia, học giả, khai thác dư luận, đánh giá về nghĩa lịch sử và tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ; về thành tựu đổi mới, phát triển của Việt Nam, tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc 70 năm qua...

Thực hiện báo cáo tham khảo về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh thông tin, phản bác các bài viết mang tính bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, tình hình đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nhân dịp này.

3. Thông tin đối ngoại:

Ban biên tập tin Đối ngoại, các báo *Việt Nam News*, *Le Courrier du Vietnam*, *Báo Ảnh Việt Nam*, *Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum* chọn lọc thông tin nguồn để biên dịch và đăng phát bằng các tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Khmer, Lào), các loại hình (văn bản, ảnh, đồ họa, âm thanh, truyền hình) trên các nền tảng (báo in, báo điện tử, mạng xã hội...) về các nội dung được đề cập tại mục II phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Chú trọng thông tin về tầm vóc lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; về vai trò và đóng góp của Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa bị áp bức; quảng bá về tiềm năng phát triển, các thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Tạp chí *Vietnam Law and Legal Forum* giới thiệu những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên thời gian tới, trong đó có Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến

năm 2045”, Quyết định 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị chức năng:

3.1 Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại (TKBT&QHĐN): Theo dõi việc thực hiện kế hoạch thông tin của các đơn vị, phổ biến thông tin về sự kiện lên fanpage bằng tiếng Việt của TTXVN được xác thực.

3.2 Trung tâm Kỹ thuật thông tấn: Đảm bảo đường truyền internet thông suốt và hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ đối với các đơn vị thông tin trong thời gian triển khai kế hoạch; triển khai mở Chuyên mục: “**70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ**” trên Cổng thông tin vnanet.vn.

3.3 Văn phòng: Bố trí phương tiện di chuyển phục vụ các nhóm phóng viên đi thực hiện tin, bài liên quan đến tuyến thông tin quan trọng này.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có nội dung phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan, các đơn vị trực tiếp thông báo hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ email bt.k.ttxvn@gmail.com để Ban TKBT&QHĐN tổng hợp, trình Lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TGD, các Phó TGD (*để PHCĐ*);
- Các đơn vị thông tin (*để t/h*);
- Các đơn vị chức năng (*để t/h*);
- Lưu: VT, BTK.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Sự

